

Số: /UBND-TH

Tuyên Quang, ngày tháng 8 năm 2023

V/v thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP  
ngày 07/8/2023 của Chính phủ

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành;  
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023;

**Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:**

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung, chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023. Trong đó, tập trung thực hiện tốt những công việc cụ thể sau:

**1.1.** Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên các lĩnh vực; kiên quyết, kiên trì khắc phục triệt để tình trạng né tránh, không giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, đùn đẩy trách nhiệm, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

**1.2.** Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2023. Tập trung triển khai nhanh, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh. Chuẩn bị tốt và kịp thời các nội dung trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định. Tổ chức các hội nghị, cuộc họp bảo đảm đúng quy chế, quy định; nội dung, thành phần phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 để phục vụ làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư để các dự án sớm hoàn thành, đưa vào sản xuất; rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ kéo dài, không có khả năng thực hiện. Triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII; chủ động phương án sản xuất, vận hành hệ thống điện, bảo đảm nguồn điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Người Tuyên Quang ưu tiên dùng hàng nông sản Tuyên Quang”, các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu để phát triển thị trường trong tỉnh, mở rộng kích cầu tiêu dùng; nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp theo tiến độ và khung thời vụ; tiếp tục tập trung thực hiện Văn bản số 2709/UBND-KT ngày 22/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2023. Tập trung thực hiện trồng rừng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng trong quý III năm 2023. Thực hiện nghiêm Văn bản số 3669/UBND-KT ngày 07/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, nhất là bão, lũ, sạt, lở, chủ động chỉ đạo và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai kịp thời, hiệu quả, giảm thiệt hại do thiên tai. Tập trung nguồn lực thực hiện các Đề án xây dựng huyện Hàm Yên, huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới. Tích cực huy động, lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung nguồn vốn cho các xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn năm 2023. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương bảo đảm đáp ứng tiến độ kế hoạch năm 2023.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức Chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV gắn với Lễ hội Thành Tuyên năm 2023. Tập trung thực hiện Quyết định số 820/QĐ-TTg ngày 10/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm-Tuyên Quang; Thông báo số 91/TB-UBND ngày 21/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận cuộc họp về tiến độ thực hiện các dự án do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, đề xuất xây dựng Làng văn hóa dân tộc cấp tỉnh; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách tại Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào và Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình. Chuẩn bị các nội dung để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chân hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

**1.3.** Triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang. Chủ động, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, các Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 25/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và Thông báo số 90/TB-UBND ngày 21/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thông báo kết luận Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ tháng 7 năm 2023; xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023 của từng sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân vốn thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo về các Chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức các Đoàn kiểm tra, giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, kịp thời hướng dẫn các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tập trung thực hiện Văn bản số 1793/UBND-ĐTĐXD ngày 05/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững; thực hiện rà soát, tạo điều kiện, tham mưu theo thẩm quyền các thủ tục đầu tư, xây dựng đối với các dự án đã đáp ứng đủ điều kiện để sớm triển khai, hoàn thành, đưa sản phẩm ra thị trường.

Triển khai thực hiện nghiêm Văn bản số 3164/UBND-KT ngày 14/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 634/CĐ-TTg ngày 10/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho từng công trình, dự án, nhất là các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước.

**1.4.** Triển khai thực hiện nghiêm Văn bản số 3768/UBND-THVX ngày 11/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Triệt để cắt giảm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách. Thực hiện hiệu quả các chính sách gia hạn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã ban hành. Thực hiện Văn bản số 3265/UBND-THXV ngày 19/7/2023 của Ủy

ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh; tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, an toàn hệ thống, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận tín dụng dễ dàng, kịp thời, hiệu quả và bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng.

**1.5.** Tiếp tục chú trọng phát triển văn hóa, xã hội. Tổ chức đánh giá, tổng kết năm học 2022-2023; tích cực chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2023-2024; tổ chức thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa với giá hợp lý và tài liệu giáo dục. Thực hiện việc tuyển dụng viên chức giáo dục tỉnh Tuyên Quang theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 09/8/2023.

Tăng cường công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm thường gặp vào mùa hè như bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng...; tiếp tục tập trung giải quyết triệt để vướng mắc trong hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế, bảo đảm cung ứng đủ vắc xin để thực hiện hiệu quả Chương trình tiêm chủng mở rộng. Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế cấp Giấy chứng sinh, Trích lục khai tử có mã số theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Triển khai thực hiện Văn bản số 3383/UBND-THVX ngày 25/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 20/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thực hiện hiệu quả các giải pháp bao phủ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế; mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tổ chức thu, chi chặt chẽ đảm bảo nguyên tắc đúng đối tượng, kịp thời không để tình trạng chậm đóng, trốn đóng, trục lợi, chi sai làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; chủ động kiểm tra, giám sát chi phí khám, chữa bệnh, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, việc làm và đời sống của Nhân dân; thực hiện có hiệu quả các giải pháp về lao động, có phương án hỗ trợ người lao động khi cần thiết. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp, trợ giúp xã hội. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; thực hiện chi trả qua tài khoản cho 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản từ ngân sách nhà nước, bảo đảm chính xác, nhanh chóng, kịp thời.

**1.6.** Đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; của thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về

nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là việc định giá đất, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, hoàn thuế giá trị gia tăng... Đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; hướng tới mỗi người dân của Tuyên Quang sẽ trở thành công dân số. Triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 20/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh phân cấp đổi mới với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Công điện số 616/CD-TTg ngày 04/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 3026/UBND-NC ngày 08/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm mục tiêu, lộ trình thực hiện sắp xếp, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2023, 2024 để ổn định tổ chức Đại hội Đảng các cấp năm 2025.

Tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện những bất cập, những vấn đề vướng mắc để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 68/TTg-PL ngày 29/7/2023 và của Tỉnh ủy tại Văn bản số 2339-CV/TU ngày 03/8/2023. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 09/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện đúng quy định về tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở.

Củng cố quốc phòng, an ninh; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 đạt kết quả cao. Làm tốt công tác thông tin, truyền thông, tăng cường thông tin, tuyên truyền, phản ánh kết quả tích cực đạt được nhờ các chính sách, công tác chỉ đạo, điều hành trong phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, người lao động... củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân. Tăng cường thông tin về kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường... Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất đoàn kết, suy giảm niềm tin trong Nhân dân. Tăng

cường kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải chính xác, khách quan; chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề được báo chí, dư luận và người dân, doanh nghiệp quan tâm, phản ánh, đề xuất.

## 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giải ngân vốn đầu tư công theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết nêu trên, chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Văn bản này; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền./.

### ***Nơi nhận:***

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên (thực hiện);
- Báo Tuyên Quang, Đài PTTH tỉnh, Công Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Hth65).

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Sơn**